

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2024 của UBND tỉnh, ngày 22/3/2024, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Quý I/2024, triển khai các nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; tập thể Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai công tác năm 2024. Trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị chuyên môn; phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc bảo đảm đúng quy định. Trong quý I vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, chủ động triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, tổ chức thành công một số sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong khuôn khổ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, nhất là tổ chức thành công Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng nhiều đổi mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2024. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể và công chức, viên chức, người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trên các lĩnh vực công tác thời gian qua.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ngành Văn hóa còn đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế: điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn; hoạt động du lịch có khởi sắc xong vẫn chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do tác động của đại dịch những năm trước; số lượng, chất lượng nhân lực của ngành còn thiếu và có mặt hạn chế. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức. Công tác triển khai các dự án đầu tư tu bổ di tích vẫn còn tình trạng chậm tiến độ, còn nhiều vướng mắc chậm được khắc phục; xã hội hoá các hoạt động văn hóa, thể thao chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tham mưu, đề

xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của ngành đôi khi chưa thật sự chủ động, còn có việc chậm, hiệu quả chưa cao. Yêu cầu thực tiễn đòi hỏi ngành cần có sự quyết liệt đổi mới sáng tạo đáp ứng bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay tuy nhiên trong thực hiện còn thiếu tính chủ động, việc đề xuất các nội dung nhiệm vụ mới, mang tính đột phá có phần hạn chế. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có việc chưa kịp thời, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ là ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, trong khi yêu cầu của Lãnh đạo tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, con người Xứ Lạng ngày càng cao, đòi hỏi tính thực chất, không ngừng đổi mới, nhiều giải pháp đột phá hơn, do đó nhiệm vụ của ngành Văn hóa là rất lớn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Lãnh đạo Sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hạn chế, khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên tinh thần chủ động đổi mới sáng tạo, quyết liệt, kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; phải chủ động, tích cực đổi mới hơn nữa trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan của ngành.

Quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng nội dung tham mưu; tăng cường đổi mới sáng tạo, linh hoạt trên cơ sở nắm bắt tình hình và yêu cầu thực tiễn, chủ động đề xuất các giải pháp, xử lý kịp thời khó khăn, bất cập trong thực tiễn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng các dự thảo văn bản chỉ đạo, đề án, dự án, các chương trình, kế hoạch đáp ứng yêu cầu thực tiễn, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, kịp thời nắm bắt các định hướng chỉ đạo của trung ương, đi tắt đón đầu các xu thế xã hội thay đổi liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

2. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực được giao quản lý theo chức năng nhiệm vụ và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tại Quyết định số

145/QĐ-UBND ngày 20/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh từ nay đến cuối năm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể:

a) Trong lĩnh vực văn hóa

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát các nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu, triển khai thực hiện đạt hiệu quả; chú trọng bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị các di sản văn hóa Lạng Sơn cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, không chỉ là trang phục, lễ hội truyền thống, các công trình kiến trúc, cảnh quan mà còn chú trọng bảo tồn tiếng nói, tập quán sinh hoạt, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực mang bản sắc văn hóa truyền thống, đặc trưng của đồng bào các dân tộc tỉnh; triển khai các Đề án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt¹ với các nhiệm vụ có chọn lọc đã được bố trí kinh phí trong năm để triển khai hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh liên quan để tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc lần thứ 11 tại tỉnh Lạng Sơn gắn với các hoạt động Kỷ niệm 193 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2024) và Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2024), đảm bảo thiết thực, chất lượng, tranh thủ quảng bá được hình ảnh, bản sắc văn hóa của tỉnh.

- Rà soát, tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030 gắn với các ngày lễ ngày hội truyền thống của các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, tạo sức lan tỏa, nhân rộng, trở thành điểm nhấn du lịch. Tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy giá trị thực hành Then Tày, Nùng Lạng Sơn.

- Khẩn trương triển khai phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về Lạng Sơn với thể loại nhạc trẻ, hiện đại sử dụng lâu dài, mang đậm dấu ấn nét văn hóa Xứ Lạng.

- Khẩn trương triển khai quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với Cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan, ngày hội thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững bảo đảm thời gian, chất lượng, trình UBND tỉnh chậm nhất tháng 9/2024; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11/2024.

¹ Đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Đề án bảo tồn, phát huy giá trị Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến 2030.

- Chủ động thực hiện tốt công tác gia đình bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh theo các kế hoạch đề ra.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu rà soát, có giải pháp chấn chỉnh việc bài trí, sắp xếp đồ thờ tự, các diêm thờ tự tại các di tích tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh đảm bảo bố trí hợp lý, an toàn, văn minh nơi thờ tự.

- **Về hoạt động thư viện:** chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa văn hóa đọc đến với cộng đồng, nhất là các đơn vị trường học; triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 đối với Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024.

- **Về hoạt động bảo tàng:** tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đổi mới hình thức, nội dung tổ chức các cuộc triển lãm chuyên đề. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chỉnh lý, đổi mới hệ thống trưng bày Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh. Nghiên cứu tham mưu đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức nâng cấp quy mô Hội Háng Pính năm 2024 gắn với Lễ hội Trăng rằm (do thành phố Lạng Sơn tổ chức).

Lưu ý, Sở cần chỉ đạo nghiên cứu, mở cửa hoạt động của thư viện và bảo tàng tỉnh trong các ngày nghỉ lễ, ngày thứ Bảy, Chủ nhật đáp ứng nhu cầu của độc giả, người dân và du khách tham quan để thực sự hướng tới phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- **Về hoạt động chiếu bóng:** tăng cường kiểm tra hoạt động của các rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh về chấp hành các quy định như: điều kiện cơ sở vật chất, giấy phép phổ biến phim, tỷ lệ buổi chiếu, thời lượng, giờ chiếu phim Việt Nam; phổ biến phim cho khán giả đúng độ tuổi theo quy định.

Cần quan tâm, phát huy lợi thế của khu đất Rạp Chiếu phim Đông Kinh bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Sớm tổ chức làm việc, phối hợp với doanh nghiệp sách Thành Nghĩa và Trung tâm Chiếu phim quốc gia khai thác có hiệu quả liên doanh liên kết theo đúng quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh dự thảo Đề án khai thác, sử dụng hiệu quả khu đất hiện tại; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cụ thể trước trong quý III/2024..

- **Về hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh:** tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công việc liên quan thành lập Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, linh hoạt trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, nhất là đội ngũ diễn viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

b) Trong lĩnh vực thể thao

Tiếp tục quan tâm hơn nữa thể thao quần chúng, chuẩn bị tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia giải thể thao thành tích cao khu vực, toàn quốc năm 2024 tập trung các môn thể thao có thể mạnh của tỉnh. Tham mưu, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công giải Vô địch Cử tạ thanh thiếu niên quốc gia tại tỉnh. Tham mưu xây dựng Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2025-2030 định hướng đến 2045, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2024.

- **Trung tâm Thi đấu và Huấn luyện thể dục thể thao:** tiếp tục chủ động các hoạt động đảm bảo hoạt động hiệu quả. Quan tâm công tác đào tạo vận động viên, tìm ra nhân tố mới triển vọng để đầu tư, rèn luyện, chuẩn bị lớp kế cận các môn thể thao thể mạnh của tỉnh.

Thực hiện hiệu quả, đúng quy định việc cho thuê Sân vận động Đông Kinh và các tài sản công khác tại Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh². Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát thực trạng cho thuê Sân vận động Đông Kinh và các tài sản công khác, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh kết quả trong **tháng 05/2024**.

c) Trong lĩnh vực du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo các mục tiêu, định hướng tại các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 đã ban hành. Cần thực sự tích cực, đổi mới, sáng tạo, tăng cường học hỏi các địa phương khác, tìm tòi, đề xuất những nội dung, cách làm mới. Tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 58/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 14/3/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới, phối hợp tham mưu xây dựng Đề án phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2024-2030.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để Đoàn cán bộ của tỉnh đi học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; về xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu tại tỉnh Hà Giang, tỉnh Cao Bằng đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng.

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo, chuẩn bị các điều kiện làm việc Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình

² Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung cho thuê Sân vận động Đông Kinh tại Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

và kết quả thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, giai đoạn 2022-2025 trong quý III/2024.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu tổ chức Lễ hội ẩm thực Xứ Lạng gắn với quảng bá du lịch Lạng Sơn.

- Chú trọng tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. Đồng thời, quan tâm việc xây dựng các sản phẩm du lịch biên giới, cửa khẩu, du lịch gắn với đường tuần tra biên giới Lạng Sơn.

- Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng điểm du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn ASEAN tại điểm du lịch cộng đồng Hữu Liên, huyện Hữu Lũng trong năm. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2025-2030 trình UBND tỉnh trong tháng 4/2024.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, thương mại và du lịch tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động. Triển khai hiệu quả Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; chương trình phát động “Đại sứ du lịch Lạng Sơn” tạo chuyển biến về nhận thức, phát triển du lịch của toàn dân, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ lao động du lịch.

- **Ban Quản lý công viên địa chất Lạng Sơn:** tiếp tục bám sát các nhiệm vụ tại Đề án đã được phê duyệt. Khẩn trương, tích cực chủ động phối hợp với 08 huyện, thành phố triển khai hạ tầng; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các điểm trên 04 tuyến du lịch CVĐC Lạng Sơn trong tháng 4/2024 đón Đoàn chuyên gia thẩm định của UNESCO theo các Kế hoạch đã phê duyệt.

3. Đối với công tác triển khai các dự án đầu tư công ngân sách tỉnh, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát tiến độ các dự án, đề án thực hiện có hiệu quả, thiết thực, bảo đảm về chất lượng và đúng quy định pháp luật.

4. Tăng cường tính chủ động trong công tác phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thành phố; linh hoạt, nhạy bén trong việc lồng ghép quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Xứ Lạng, quá trình xây dựng CVĐC Lạng Sơn gắn các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch với các sự kiện, nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khác tổ chức trong và ngoài tỉnh.

5. Về công tác nội bộ của Sở: Yêu cầu tập thể Ban lãnh đạo thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương ban hành Kế hoạch khắc phục và nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt thông tin, tình hình, tiến độ công việc đối với các phòng, ban, đơn vị. Sắp xếp bố trí, luân chuyển nhân sự linh hoạt để phát huy ưu

điểm cá nhân, chủ động giám sát thường xuyên đảm bảo hoạt động thu chi tài chính theo đúng quy định pháp luật.

6. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Các kiến nghị được các sở, ngành dự họp trực tiếp trả lời, giải đáp tại cuộc họp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, trao đổi cụ thể, xử lý triệt để các khó khăn, vướng mắc liên quan.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại Vụ và các cơ quan liên quan rà soát các quy định pháp luật, chủ động trao đổi với Sở Văn hóa, Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền về nội dung mở rộng phạm vi và thời gian đối với khách du lịch hai bên sử dụng giấy thông hành biên giới để tham quan, phục vụ kích cầu phát triển du lịch.

- Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn trong năm 2024 để thực hiện thanh toán cho các nhà thầu tham gia thực hiện các dự án được UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh (*chi tiết tại Tờ trình 42/TTr-SVHTTDL ngày 14/03/2024*).

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, thực hiện các thủ tục cập nhật, điều chỉnh các khu đất dự án về văn hóa liên quan bảo đảm phù hợp với các quy hoạch theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố rà soát, thực hiện các quy định liên quan để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích, nhà văn hóa, sân thể thao trên địa bàn tỉnh (*theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1844/UBND-KT ngày 21/12/2023*)³.

- Các đề xuất, kiến nghị khác thuộc phạm vi quản lý của sở chủ động thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ cần xin ý kiến các cơ quan, ban, ngành khác liên quan thì yêu cầu sở trao đổi trực tiếp, chủ động làm việc, phối hợp với sở ngành trực tiếp liên quan, báo cáo UBND tỉnh các xem xét các nội dung vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: VHHTTDL, KHĐT, TC, TNMT, XD, NV, TTXTĐT, TM&DL;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, TH, TTTT;
- Lưu: VT, KG-VX (NNK).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Tiên Duy

³ V/v tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích, nhà văn hóa, sân thể thao.

